

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ												งบประมาณ (ประมาณการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	
	2567			2568											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี				←→										ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1						←→	→							ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม และทุกกอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2											←→	→		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม และทุกกอง
การแจ้งข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการจัดสรรข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในกรม												←→		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม และทุกกอง
การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม						←→	→							ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม
การพิจารณาข้าราชการออกประจำการ		←→	→				←→	→						ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม และทุกกอง
การพิจารณาข้าราชการกลับจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานภายในกรม	←→	→				←→	→							ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเลขาธิการกรม และทุกกอง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ประมาณการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สัมมนากรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปี 2568	1 ครั้ง/ปีงบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน เพื่อให้บุคลากรภายในกรมได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและการสัมมนาเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของกรม โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับภารกิจส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยกับนานาชาติประเทศ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ การมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนองค์กร และส่งเสริมจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและผูกพัน ระหว่างบุคลากรกับบุคลากร และบุคลากรกับองค์กร	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568 (รอยืนยัน)	750,000.- บาท	สำนักเลขานุการกรม
2. กิจกรรม Knowledge Sharing เกี่ยวกับภารกิจ การทูตเศรษฐกิจ	1-2 ครั้ง/ปีงบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน จัดกิจกรรมระหว่างบุคลากรภายในกรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงานต่างกองต่างภารกิจงาน เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเกี่ยวกับภารกิจของกรม	ภายในปีงบประมาณ 2568	12,000.- บาท	สำนักเลขานุการกรม และทุกกอง
3. การจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ	1 ครั้ง/ปีงบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน เพื่อให้บุคลากรภายในกรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ ตามระเบียบของราชการ	ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2568 (รอยืนยัน)	8,000.- บาท	สำนักเลขานุการกรม
4. การคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 80 (UNGA80)	1 ครั้ง/ปีงบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 1-2 คน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ คผถ. ณ นครนิวยอร์ก และเปิดโอกาสให้ข้าราชการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการทูตพหุภาคีและระบบงานของสหประชาชาติ	กันยายน - ธันวาคม 2568 (รอยืนยัน)	1,509,500.- บาท	กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสำนักเลขานุการกรม
5. การส่งเสริมข้าราชการได้รับทุนการศึกษา จากทุนเกษมสโมสร	1-2 ครั้ง/ปีงบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 1-2 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร อันจะสามารถนำมาช่วยพัฒนางานของกรม ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้	ภายในปีงบประมาณ 2568	ใช้งบประมาณของทุนเกษมสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ	สำนักเลขานุการกรม